
 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งท่ี ๒๐ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีสอง) 

     วันอังคารท่ี ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

โดย สํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ณ หองประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เปนประธานของท่ีประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๒๐ 
(สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีสอง) โดยมี พลเอก สิงหศึก  สิงหไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และ 
นายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนท่ีสอง ผลัดเปล่ียนกันทําหนาท่ีประธานของท่ีประชุม 

กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานวุฒิสภาไดอนุญาตใหสมาชิกวุฒสิภาปรึกษาหารือ
ปญหาท่ีเกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอื่นใด ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอ ๑๘ จํานวน ๑๓ คน เปนเวลาพอสมควร       

เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานของท่ีประชุมไดเปดประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมไดดังนี ้

(๑) เร่ืองท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม                          (ไมมี) 
 

(๒) รับรองรายงานการประชุม             (ไมมี) 
 

(๓) กระทูถาม             (ไมมี) 
 

เร่ืองดวน จํานวน ๑ เร่ือง 

 

 ผลการพิจารณา 
  ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๕ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง) วันอังคารท่ี ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๖๖ 
ไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของ นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง ผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ นั้น 
 

- ใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง) 
(ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภารบัรองแลว 



๒ 
 
  คณะกรรมาธิการสามัญไดดําเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงดังกลาว รวมท้ังรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง 
และพยานหลักฐานอันจําเปนเสร็จเรียบรอยแลว และไดจัดทํารายงานมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ของสมาชิกวุฒิสภา และเมื่อคณะกรรมาธิการสามัญไดนําเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการท้ังในสวนท่ี 
มิได เปนรายงานลับและสวนท่ีเปนรายงานลับตอท่ีประชุมวุฒิสภาแลว ท่ีประชุมไดลงมติเพ่ือให 
ความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
ดวยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใชบัตรออกเสียงลงคะแนน ตามขอบังคับ ขอ ๖๙ (๒) ปรากฏผล 
การออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

  ใหความเห็นชอบ  ๑๘๖  คะแนน 
  ไมใหความเห็นชอบ      ๒  คะแนน 
  ไมออกเสียง       ๕  คะแนน 
  จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏวา นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง ไดรับความเห็นชอบ 
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีมีอยูของวุฒิสภา (ไมนอยกวา ๑๒๕ คะแนน) 
จึงถือวาไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

   ท้ังนี้ ระหวางดําเนินการตรวจนับคะแนนการใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ 
ใหดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประธานของท่ีประชุมไดขอปรึกษา 
ที่ประชุม ใหนําเรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาในระหวางการนับคะแนนตามขอบังคับ ขอ ๗๓ โดยขอให 
ยกระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องท่ีเสนอใหม และระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 
ขึ้นมาพิจารณากอนตามลําดับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

(๖) เร่ืองเสนอใหม         จํานวน ๑ เร่ือง 

 
ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมลงมตมิิใหเปดเผยบันทึกการประชมุ จํานวน ๕ ครั้ง และรายงานลับของคณะกรรมาธกิาร 

สามัญเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ
ใหดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(นายภัทรศักดิ์  วรรณแสง) 

 
 

- ขอใหวุฒิสภาพิจารณาเพ่ือมีมติมิใหเปดเผยบันทึกการประชุม จํานวน ๕ คร้ัง  
และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ  
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (นายภัทรศักด์ิ วรรณแสง) 

(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย) 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภารบัรองแลว 

 



๓ 
 
(๔) เร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว                                     จํานวน ๓ เร่ือง 

          

 
ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ 

และผูดอยโอกาส (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ) กรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม 
การปฏิรูปดานสังคม กิจการผูสูงอายุและสังคมสูงวัย (นายอําพล  จินดาวัฒนะ) และผูอํานวยการกองพัฒนา
ระบบบริหารสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น รักษาการในตําแหนงท่ีปรึกษาดานการพัฒนาระบบราชการ 
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (นายธนศักดิ์  มังกโรทัย) ไดรวมกันเสนอรายงานตอ 
ท่ีประชุม สรุปไดวา รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการมีสาระสําคัญเปนการเสริมสรางและ
แสวงหาแนวทางในการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการตําบลเขมแข็งแบบหุนสวนระหวางหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของใหกับชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดและชวยใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางย่ังยืน และเพ่ือจัดทําคูมือ
แนวทางการบริหารจัดการตําบลเขมแข็งแบบหุนสวน สําหรับนําไปขับเคล่ือนการดําเนินการใหเปนรูปธรรมตอไป 
โดยแนวคิด “การบริหารจัดการตําบลเขมแข็งแบบหุนสวน (Partnership Management)” ประกอบดวย 
คําสําคัญ ไดแก ตําบล คือ พ้ืนท่ียุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศ เปนจุดท่ีองคกรของรัฐใกลชิดกับประชาชน
และมีองคประกอบขององคกรครบถวนเรียกวา “จตุพลัง” จตุพลัง คือ พลังองคกรในพ้ืนท่ี ไดแก (๑) องคกร
ทองท่ี (๒) องคกรทองถิ่น (๓) องคกรภาคประชาสังคม/ภาคเอกชน และ (๔) หนวยงานอื่นในพ้ืนท่ี  ตําบลเขมแข็ง 
หมายถึง ทุกภาคสวนในตําบลสามารถจัดการกันเองไดอยางเปนระบบและมีคุณภาพ  การจัดการแบบหุนสวน 
(Management by Partnerships) คือ ระบบการจัดการสาธารณะท่ีองคกรภาคสวนตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ ทํางานตาม
บทบาทภารกิจ หนาท่ีและอํานาจขององคกรตนเอง และรวมมือกันทํางานโดยมีเปาหมายเพ่ือคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีหรือการมีสุขภาวะอยางเปนองครวมของชุมชนและประชาชน  ท้ังนี้ โดยมีขอเสนอการแปลงแนวทาง 
การบริหารจัดการตําบลเขมแข็งแบบหุนสวนไปสูการปฏิบัติเปน ๒ ระยะ กลาวคือ (๑) ขอเสนอระยะแรก 
การจัดทําแนวทางการบริหารจัดการตําบลเขมแข็งแบบหุนสวน โดยจัดทํารายการองคประกอบสําคัญ 
(check list) กรอบแนวคิดการบริหารจัดการตําบลเขมแข็งแบบหุนสวน และจัดทําแนวทางฉบับยอ 
(Cookbook) เพ่ือใหเขาใจงาย สะดวกในการส่ือสาร และนําไปปฏิบตัิ และ (๒) ขอเสนอระยะตอไป แบงเปน 
การสงเสริมใหสวนราชการทําความเขาใจแนวคิดการบริหารจัดการแบบหุนสวนในระดับพ้ืนท่ี  
การจัดใหมีกระบวนการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวาและย่ังยืน การกําหนดใหมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู และ 
การกําหนดใหมีโครงการ/งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาการจัดการตําบลเขมแข็งแบบหุนสวน 

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการตําบลเขมแข็ง
แบบหุนสวน 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
พิจารณาเสรจ็แลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภารบัรองแลว 

 



๔ 
 

ภายหลังท่ีคณะกรรมาธิการไดเสนอรายงานตอท่ีประชุมแลว ประธานของท่ีประชุมไดอนุญาตให
สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปไดวา (๑) ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายใหชัดเจน 
เปนรูปธรรม โดยมอีงคประกอบ ๕ ปลอด กลาวคือ ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน ปลอดยาเสพติด ปลอดมลพิษ
และมีส่ิงแวดลอมท่ีดี ปลอดทุจริตคอรัปชั่นในพ้ืนท่ี และปลอดจากการซื้อสิทธิขายเสียงหรือทุจริตการเลือกตั้ง 
ในทุกระดับ (๒) ควรมีการปรับสมดุลทางอํานาจและงบประมาณระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาคใหเหมาะสม  
มีการปรับสภาพแวดลอมใหเกิดความเขมแข็ง และกําหนดพ้ืนท่ีนํารองหรือพ้ืนท่ีทดลองสําหรับการบริหาร
จัดการชุมชนเขมแข็ง เมื่อประสบความสําเร็จจึงดําเนินการขยายผลตอไป (๓) ควรมีการกระจายอํานาจ 
สูทองถิ่นและทองที่อยางท่ีแทจริง มีกระบวนการสงตอความตองการของประชาชนสูแผนงานในระดับ
นโยบายภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 และเชื่อมโยง
ประสานแผนพัฒนาในลักษณะ One Plan (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562) ตลอดจนมีการถายทอดแผนยุทธศาสตรชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนความมั่นคงแหงชาติ สูพ้ืนที่และประชาชน (๔) ควรมุงเนน
การมีสวนรวมของประชาชน ใหความสําคัญกับความตองการของทองถิ่น และทําใหประชาชนในชุมชนมี
รายไดท่ีมั่นคงและย่ังยืน เชน การสนับสนุนสินคา OTOP ดวยการโฆษณาประชาสัมพันธหรือศึกษาดูงาน  
และสนับสนุนสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานตาง ๆ (๕) ควรกําหนดตัวชี ้ว ัดในการแกไขปญหาความยากจน  
โดยชุมชนตองดูแลตนเองดานอาหารและเครื่องนุงหม สวนภาครัฐตองใหหลักประกันและดูแลในดาน
การศึกษา สาธารณสุข และท่ีอยูอาศัย  นอกจากนี้ ควรใหการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลางสูภูมิภาค
และทองถิ ่น โดยเฉพาะในการจ ัดทําแผนงาน/โครงการระดับจ ังหว ัด อําเภอ ตําบล และชุมชน  
(๖) ควรนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใชประโยชนในดานตาง ๆ อาทิ การจัดการส่ิงแวดลอม 
(กําจัดขยะ) การขนสง (สาธารณะและการขับขี่ปลอดภัย) การดํารงชีวิต (สาธารณสุขและสุขภาวะ) การเปนพลเมือง 
(สิทธิ หนาท่ี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน) พลังงาน (พลังงานทดแทน) เศรษฐกิจ (การประกอบอาชีพ) 
และการบริหารจัดการ (การเขาถึงขอมูลของประชาชน) อีกท้ังการนําเอาระบบ IT มาใชยังชวยลดคาใชจาย 
ในการจางงานไดอีกดวย และ (๗) ควรสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเนนใหเกิดการพัฒนา
อยางย่ังยืนทั้งในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เพ่ือเปนแรงกระตุนใหเกิดผูนําและชุมชนเขมแข็งตอไป 

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการไดตอบชี้แจง สรุปไดวา 
คณะกรรมาธิการเห็นชอบตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา ทั้งในประเด็นเรื่องตัวชี้วัดและ
เปาหมาย (องคประกอบ ๕ ปลอด) การปรับสมดุลทางอํานาจและการกระจายงบประมาณอยางแทจริง 
กระบวนการสงตอความตองการของประชาชนสูแผนงานในระดับนโยบาย การสนับสนุนใหชุมชนมีรายได 
ท่ีมั่นคงและย่ังยืน หลักประกันขั้นพ้ืนฐานท่ีภาครัฐควรดําเนินการใหกับประชาชน (การศึกษา สาธารณสุข 
และท่ีอยูอาศัย) การใชประโยชนจากระบบ IT และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งคณะกรรมาธิการขอรับไว
เพ่ือใหเกิดการขับเคล่ือนแนวทางการบริหารจัดการตําบลเขมแข็งแบบหุนสวนอยางเปนรูปธรรม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับรายงานพรอมท้ังขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติใหสงรายงานพรอมท้ังขอเสนอแนะดังกลาวไปยังคณะรัฐมนตรีตอไป 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภารบัรองแลว 
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ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ 

และผูดอยโอกาส (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ) รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง (นางเพ็ญพักตร  ศรีทอง) 
ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ (นางผาณิต  นิติทัณฑประภาศ) และโฆษกคณะกรรมาธิการ (พลเอก ไพชยนต  
คาทันเจริญ) ไดรวมกันเสนอรายงานตอท่ีประชุม สรุปไดวา ปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่องใกลตัว
ของทุกคน การชวยเหลือผูประสบเหตุหรือผูถูกกระทําความรุนแรงในเบื้องตนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 
ปจจุบันมีหนวยงานภาคีเครือขายหลาย ๆ หนวยงาน และทีมสหวิชาชีพที่มีหนาท่ีในการสรางความตระหนักรู
ใหกับสังคมไดมีการคิดคนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเพื่อสงเสริมชองทางการปองกัน 
และชวยเหลือเหย่ือหรือผูประสบความรุนแรงในครอบครัวใหสามารถเขาถึงขอมูลท่ีสอดคลองกับความตองการ 
ของแตละบุคคล ผานระบบที่เปนเหมือนเพื ่อนที ่พรอมใหคําปรึกษาตลอด ๒๔ ชั ่วโมง ในบริบท 
ที ่แตกตางกัน อาทิ ระบบโปรแกรมการชวยเหลือและใหคําปรึกษาเกี ่ยวกับปญหาความรุนแรง 
ในครอบครัว ชื ่อว า “My sis bot” ระบบโปรแกรมพยากรณเพื ่อลดความเสี ่ยงตอผู หญิงและเด็ก 
ที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว และระบบโปรแกรมแจงเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social 
Services : ESS Thailand)  ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคเดียวกัน เพ่ือรวมกันลดความเส่ียงตอผูหญิงและเด็ก 
ที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ทําใหสามารถสรุปภาพรวมปญหาที่สงผลกระทบตอการใช
โปรแกรมขางตนและขอเสนอแนะได ๕ ประการ ดังนี ้ (๑) ปญหาระบบโปรแกรมชวยเหลือและให
คําปรึกษาสําหรับผูที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว มีหลายระบบอาจทําใหเกิดความสับสนในการแจงเหตุ 
มีขอเสนอแนะวา ควรมีการเชื่อมโยงฐานขอมูลและบูรณาการการทํางานรวมกัน โดยรวมชองทางในการ
แจงเหตุเพียงชองทางเดียวเพื่อใหงายตอการเขาถึงและใชงานระบบ (๒) ปญหาดานการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู ความเชี่ยวชาญ ดานการคุมครองเด็กและสตรีท่ีมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีขอเสนอแนะวา 
ควรมีการพัฒนาบุคลากรที่มีอยูใหมีทักษะความรู ศักยภาพในการตอบคําถาม รวมถึงสรางความเขาใจ
เกี ่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปรับทัศนคติของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหมีการวางแผน
เกี่ยวกับระบบการเฝาระวัง กระบวนการปฏิบัติงาน และการใหความชวยเหลือ (๓) ปญหาการสงตอ 
ความชวยเหลือไมทันทวงที มีขอเสนอแนะวา ควรมีการพัฒนาระบบเครื่องมือในการติดตอประสานงาน 
ที่ทําหนาที่เปน “หนวยเคล่ือนที่เร็ว” ใหสามารถทําหนาท่ีแกไขปญหาไดอยางทันทวงทีในจุดเกิดเหตุและ
ชวยลดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตเพ่ือสะดวกในการประสานสงตอขอมูลไดอยางรวดเร็ว (๔) ปญหาการ
แจงผลกลับคืนหลังแจงเหตุ มีขอเสนอแนะวาควรจัดหาเจาหนาที่ที่เกี ่ยวของทําหนาที่วิเคราะหขอมูล
ปญหาเชิงรุกเพ่ือประเมินและติดตามผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของระบบโดยมีการแจงผลความคืบหนา 
ไปยังผูรอง กระบวนการเยียวยา โดยหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคลองและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน และ (๕) ปญหาการเยียวยาชวยเหลือผูเสียหายระยะยาว มีขอเสนอแนะวา  

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ระบบโปรแกรมชวยเหลือเด็ก 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
พิจารณาเสรจ็แลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
สําหรับรายงานการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภารบัรองแลว 

 



๖ 
 
ควรเรงประสานงานผูเสียหายใหเขาถึง “กองทุนยุติธรรม” ในพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย  
และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อไดรับเงินเยียวยาไดอยางรวดเร็ว 
สําหรับในระยะยาว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตองวางระบบและหากลไก
ชวยเหลือ โดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนเขาเสริม 

ภายหลังท่ีคณะกรรมาธิการไดเสนอรายงานตอท่ีประชุมแลว ประธานของท่ีประชุมไดอนุญาตให
สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปไดวา เหตุผลประการสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหาสําหรับเด็ก  
คือ ยาเสพติด  ฉะนั้น การแกไขปญหาจากตนตอจึงตองแกไขปญหายาเสพติดใหเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว 
โดยวิธีการหนึ่งคือจํากัดการเขาถึงยาเสพติดของประชาชน เมื่อดําเนินการไดแลวจะทําใหปญหาอื่น ๆ 
ลดลงไปตามลําดับ 

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการไดตอบชี้แจง สรุปไดวา 
คณะกรรมาธิการเห็นชอบตามขอเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการขอรับไวเพ่ือใหเกิด 
การพัฒนาระบบโปรแกรมชวยเหลือเด็กท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับรายงานพรอมท้ังขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติใหสงรายงานพรอมท้ังขอเสนอแนะดังกลาวไปยังคณะรัฐมนตรีตอไป 
 

 
ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน) 

และอนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับดานทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝง (พลเรือโท ประยุธ  ภูเทียน) เสนอรายงานตอท่ีประชุมสรุปไดวา ขยะทะเลเปนหนึ่งในปญหา
ส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญระดับโลก เปนปญหาวิกฤตขามพรมแดน เนื่องจากขยะทะเลสามารถเคล่ือนยายได 
โดยอิทธิพลของกระแสน้ําในมหาสมุทร ทําใหองคกรระหวางประเทศรวมถึงประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกตาง
รวมกันหามาตรการและความรวมมือเพ่ือลดขยะในทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกอยางเรงดวนเพ่ือปองกัน
ผลกระทบท่ีรายแรงตอสถานภาพของทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล และมีผลกระทบตอเนื่องถึง 
ภาคสังคม เศรษฐกิจ และภาพลักษณโดยรวมของประเทศ ปญหาขยะทะเลมีลักษณะเปนปญหาขามถิ่น 
ความพยายามในการดําเนินการเพ่ือการจัดการและแกไขปญหาดังกลาว จึงไมไดจํากัดอยูในระดับประเทศ
เทานั้น จากการพิจารณาศึกษาพบวาปญหาในการบริหารจัดการขยะทะเลของประเทศไทยท่ีสําคัญ ไดแก 
ปญหาการจัดการขยะพลาสติกท่ีผานมาของประเทศไทยยังขาดการจัดการขยะพลาสติกอยางเปนระบบ 
ท่ีครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนการผลิต การบริโภค และการจัดการปลายทาง ปญหาการขาดจิตสํานึกของ
ประชาชนบางสวนในการดูแลใสใจส่ิงแวดลอม เชน การไมทิ้งขยะตามจุดที่หนวยงานจัดไวให การไมคัดแยกขยะ 

๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง แนวทางการบริหารจัดการปญหาขยะทะเลของไทย 
ซึ่งคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมพิจารณาเสร็จแลว 
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๗ 
 
ปญหาการละเลยกลุมชุมชนริมคลอง ปากแมน้ํา และชุมชนชายฝงทะเล ซึ่งมีพฤติกรรมและรูปแบบ  
วิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชนริมชายฝงน้ําอาจจะมีความคุนชินท้ิงขยะลงสูแมน้ําลําคลองหรือทะเล  
และการขาดโครงสรางพ้ืนฐานในระดับชุมชน ปญหากฎหมายท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของประเทศไทยสวนใหญ
เปนกฎหมายเกา ไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และปญหาการขาดการบูรณาการของหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ มีหนวยงานภาครัฐหลายหนวยที่ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะทะเล  
  ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการขยะทะเลของประเทศไทย ท่ีเริ่มจากมาตรการการปองกัน
และการลดการเกิดของขยะท่ีตนทางอันเปนสาเหตุของการกอใหเกิดขยะทะเล จึงเสนอใหมีการกําหนดให
ขยะทะเลเปนวาระแหงชาติ และการเพ่ิมความสําคัญของส่ิงแวดลอมไวในแผนระดับชาติเปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมแหงชาติ และรัฐบาลควรสงเสริม สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สวนมาตรการการปองกันและการลดขยะลงสูทะเล เสนอใหมีการปรับ
แนวความคิดวาขยะทะเลเปนเรื่องของทุกคน และการปองกันปญหาขยะทะเลจากแหลงกําเนิดขยะท้ังบนบก
และในทะเล ใชมาตรการทางกฎหมายอยางจริงจังทุกขั้นตอน การออกกฎหมายโดยกําหนดใหผูผลิตตอง
รับผิดชอบในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑท่ีตนผลิต และใหประชาชนในฐานะผูกอใหเกิดขยะมีหนาท่ีในการคัด
แยกขยะ รวมท้ังใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพัฒนาการดําเนินงานในการเก็บ ขน และกําจัดขยะให 
เปนระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วถึงเขตรับผิดชอบของตน โดยเฉพาะทางน้ําในเขตพ้ืนที่ และการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เฉพาะดานขยะทะเลของประเทศ เสนอใหมีการสงเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ํามันจากขยะพลาสติกตามกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) สําหรับ
มาตรการการเก็บขยะทะเลขึ้นจากทะเล เสนอใหเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะในบริเวณทาเรือ 
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการใหมีเรือเก็บขยะและใหมีบูมกักขยะท่ีเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน 
ในจังหวัดชายฝงทะเล และสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดเก็บขยะในน้ําเพ่ือใหเรือเก็บ
ขยะสามารถปฏิบัติงานไดทั้งในแมน้ํา ลําคลอง และทะเล อยางมีประสิทธิภาพ    
  ภายหลังท่ีคณะกรรมาธิการไดเสนอรายงานตอท่ีประชุมแลวประธานของท่ีประชุมได
อนุญาตใหสมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยไดมีสมาชิกวุฒิสภาแสดงความคิดเห็นตอรายงานในเรื่องดังกลาว 
สรุปไดวา ปญหาขยะทะเลเปนปญหาระดับโลก ซึ่งมีปรากฏท้ังบนบก ทะเล และแมน้ํา กระทบตอระบบนิเวศ
ทางทะเล อาจทําใหเกิดความไมมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะไมโครพลาสติกจะปนเปอนในอาหารทะเล 
มาตรการเรงดวนท่ีควรดําเนินการ คือ ทุกครอบครัวและชุมชนตองชวยกันคัดแยกขยะ และสงเสริมใหใช
วัสดุท่ียอยสลายหรือหมุนเวียนไดแทนพลาสติก การสงเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรม เพ่ือใหมีองคความรู
หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะประเภทตาง ๆ เพ่ือนํามาใชในการกําจัดขยะอยางมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น            
  หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดลอม ไดตอบชี้แจง สรุปไดวา มีการปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะ  
โดยคาดวาปจจุบันเยาวชนจะดําเนินการคัดแยกขยะไดเปนอยางดี แตขั้นตอนการจัดเก็บขยะของทองถิ่นตาง ๆ  
ยังมีกระบวนการคัดแยกขยะที่ดอยประสิทธิภาพ ในสวนของประเทศไทยนั้น พบวาการจัดการขยะในภาพรวม
ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ซึ่งจะตองแกไขตอไป และจากขอเสนอการจัดการขยะทะเลของคณะกรรมาธิการ 
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๘ 
 
พบวาหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดําเนินการจัดการขยะยังไมสามารถปฏิบัติได แตคณะกรรมาธิการคาดหวังวา
หนวยงานจะพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือในอนาคตจะสามารถดําเนินการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพได 
และคนไทยทุกคนจะตองมีสวนรวมในการลดขยะดวยเชนกัน 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับรายงานพรอมท้ังขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
และมีมติใหสงรายงานพรอมท้ังขอเสนอแนะดังกลาวไปยังคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
(๕) เร่ืองท่ีคางพิจารณา          (ไมมี) 
 

(๗) เร่ืองอ่ืน ๆ            (ไมมี) 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๘ นาฬิกา  
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